

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2554  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2554 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน 70.99 ล้านบาท ก่อนรวมผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงจำนวน 43.34 ล้านบาท และปรากฏเป็นผลกำไรสุทธิจำนวน 27.65 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2553 ที่มีผลกำไรสุทธิ 161.07 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่ลดลงมีสาเหตุโดยสรุป ดังนี้

ตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและค่าบริการ จำนวน 1,989 ล้านบาท (เทียบเท่า 66.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนที่มียอดขาย 1,897 ล้านบาท (เทียบเท่า 58.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาส 2 ปี 2554 ยอดขาย PCB ในสกุลดอลลาร์สหรัฐเติบโตขึ้นร้อยละ 6 ไตรมาสต่อไตรมาส อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 16.2 ต่อยอดขาย มีผลทำให้ในไตรมาสนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 70.99 ล้านบาท ก่อนรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยง ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (อ.แลกเปลี่ยน ณ สิ้นไตรมาส 30.89 บาท/ดอลลาร์) เทียบกับผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2554 ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 101.6 ล้านบาท ก่อนรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ลดลงนั้นเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามการปรับราคาของวัตถุดิบประมาณร้อยละ 10 และการผลิตที่ เคซีอี เทคโนโลยี ยังไม่เต็มถึงระดับคุ้มทุนเนื่องจากโรงงานอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้ง มีอัตราของเสียเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 1

ในไตรมาส 2 นี้ สถานการณ์ค่าเงินค่อนข้างผันผวน เงินบาทแข็งค่าต่ำกว่าระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์ บริษัทฯเข้าทำประกันความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทฯได้แปลงเงินกู้ยืมระยะยาวจากเงินกู้ในสกุลเงินบาทมาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มสมดุลย์ของทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นดอลลาร์ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินได้ นอกจากนี้ การแปลงสกุลเงินของหนี้มาเป็นเหรียญสหรัฐทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

ในช่วงครึ่งปีแรก ธุรกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย และผู้บริหารคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในครึ่งปีหลังของปีนี้ ซึ่งเห็นได้จากคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ยืนยันแล้วสำหรับการผลิตในไตรมาส 3 รวมถึงคาดการณ์ของไตรมาส 4 นอกจากนี้ เคซีอี เทคโนโลยี จะปรับประสิทธิภาพการผลิตเสร็จในไตรมาส 3 และจะมีการปรับราคาขายซึ่งจะมีผลตั้งแต่นั้น ไตรมาส 4 จากผลดังกล่าวจะทำให้การเติบโตของยอดขายเป็นไปตามคาดการณ์และผลการดำเนินงานของปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางวรลักษณ์ องค์กร์โฆมิต )

กรรมการบริหาร